



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Bước chuẩn bị quan trọng từ thời bình

Vũ Thư nằm ở cửa ngõ Tây Nam tỉnh Thái Bình. Nhận thức rõ là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng trên hướng phòng thủ chủ yếu của tỉnh, những năm qua, nhất là 5 năm trở lại đây, Huyện ủy, UBND huyện đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ và là điểm sáng trong thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI, XII; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, Nghị định số 02/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152.

(Xem trang 3)



Luyện tập nội dung vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vũ Thư tại khu tập trung bí mật.

### Chăm sóc khoai tây vụ đông

Vụ đông năm 2018, toàn tỉnh gieo trồng được trên 3.300ha khoai tây. Với điều kiện thời tiết có nắng, nền nhiệt 25 - 26°C, ẩm độ cao những ngày qua dễ khiến cây khoai bị nhện trắng, nhện đỏ và bệnh sương mai gây hại.

Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, khi cây có biểu hiện chậm sinh trưởng, lá bị xoắn, cần sử dụng một số thuốc đặc trị nhện để phun phòng trừ như: Supracid 40EC, Pegasus 500DD, Ortus 55C... Khi gặp thời tiết bất thuận như những đợt không khí lạnh tăng cường kèm mưa ẩm, nhiệt độ thấp,

ẩm độ cao là nguyên nhân và nguy cơ tiềm ẩn cho bệnh sương mai bùng phát, bà con cần phòng trừ tiết kiệm, nên phun một lần, khi cây đã bị bệnh nên phun kép 2 lần cách nhau 4 - 5 ngày bằng các loại thuốc như: Daconil 50SC, Ridomil Gold 68WG...

Nếu ruộng khô cần tưới đủ nước cho cây vào buổi sáng. Bà con nên tưới rãnh với lượng nước đưa vào từ 1/3 - 1/2 chiều cao rãnh ruộng để cho đất tự ngấm nước, sau đó phải tháo nước đi ngay, không được để rãnh đọng nước để gây thối củ.

LƯU NGÂN



Không để rãnh đọng nước để gây thối củ.

### THÀNH PHỐ Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019

Trong 4 ngày (từ ngày 22 đến ngày 25/11), Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Thái Bình tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên thuộc diện nhập ngũ năm 2019.

Năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đã phát lệnh gọi khám tuyển cho trên 850 thanh niên của 19 xã, phường, với tuổi đời từ 18 - 27 tuổi. Đây là những nam công dân đã qua khám sơ tuyển tại các xã, phường.



Thanh niên thành phố Thái Bình khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Thông qua khám tuyển, thành phố sẽ lựa chọn những thanh niên có đủ điều kiện sức khỏe, đáp ứng được yêu cầu tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2019, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao.

TẮT ĐẠT

### Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng ngày 25/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Ban Quản lý tòa nhà chung cư Damsan, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2018.



Tại lớp tập huấn, các cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã cung cấp những thông tin về tình hình cháy nổ thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Thái Bình nói riêng. Đồng thời, truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; các bước xử lý khi xảy ra cháy, nổ, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy...

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức, trách nhiệm của người dân về công tác phòng cháy, chữa cháy để từ đó chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy xách tay, các phương tiện khác để dập tắt đám cháy khi xảy ra cháy, nổ...

PHẠM HƯƠNG

### Khám sàng lọc miễn phí tầm soát ung thư

Trong hai ngày 24 và 25/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thái Bình và Trung tâm Y học hạt nhân, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khám, sàng lọc miễn phí bệnh ung thư vú tại thành phố Thái Bình.

Đối tượng ưu tiên khám sàng lọc miễn phí ung thư vú là phụ nữ trên 35 tuổi trên địa bàn thành phố. Trong thời gian 2 ngày, đã có gần 1.000 người được khám bệnh, siêu âm tầm soát bệnh ung thư vú. Những người đến khám bệnh còn được các bác sĩ tư vấn trực tiếp, phát tờ rơi truyền thông về phòng chống bệnh ung thư vú và cấp chai nước uống miễn phí. Đây là chương trình của Dự án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành vệ tinh triển khai tại các bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

HÀ DUNG

### Khánh thành nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 25/11, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Hải tổ chức khánh thành nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên Trần Thị Minh Hạnh, công nhân Công ty TNHH Ha Hae Việt Nam, Chi nhánh Thái Bình, khu công nghiệp huyện Tiên Hải.

Đoàn viên Trần Thị Minh Hạnh hiện sống tại xóm 10, xã Đông Minh (Tiên Hải) đã làm việc 6 năm tại Công ty TNHH Ha Hae Việt Nam, Chi nhánh Thái Bình thuộc khu công nghiệp huyện Tiên Hải với mức lương là 4,5 triệu đồng/tháng. Hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, một mình nuôi 2 con nhỏ, bố mẹ già yếu. Mọi sinh hoạt của gia đình đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chị. Được sự hỗ trợ của người thân và đồng nghiệp cùng với sự hỗ trợ của quỹ mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh số tiền 30 triệu đồng, đến nay chị đã có ngôi nhà 40m<sup>2</sup> kiên cố để cho mẹ con chị yên tâm với cuộc sống, từ đó tạo động lực cho chị vượt lên hoàn cảnh, tích cực lao động sản xuất, ổn định đời sống gia đình.

NGUYỄN CƯỜNG

### ĐOÀN THANH NIÊN XÃ NAM CƯỜNG Tổ chức chương trình "Cắt tóc tình nguyện"

Đoàn Thanh niên xã Nam Cường (Tiên Hải) vừa tổ chức chương trình "Cắt tóc tình nguyện" với chủ đề "Kết nối yêu thương" cho các em học sinh và người cao tuổi tại địa phương.



Với 5 đoàn viên là những thợ cắt tóc chuyên nghiệp thuộc các salon tóc ở trên địa bàn huyện đã cắt tóc miễn phí cho khoảng 50 em học sinh và người cao tuổi trong xã. Đây là lần thứ 2, Đoàn Thanh niên xã Nam Cường tổ chức cắt tóc tình nguyện, hoạt động này có ý nghĩa thể hiện sự chăm lo, quan tâm của tổ chức đoàn địa phương tới các em học sinh và người cao tuổi trên địa bàn xã. Đồng thời, cũng là dịp để các đoàn viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết để cùng nhau xây dựng tổ chức đoàn ngày càng phát triển vững mạnh.

MẠNH THẮNG

## Tạo sự lan tỏa về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp

(Xem trang 2)



Mỗi năm, nông dân sử dụng trên 200.000 tấn phân bón vô cơ.

### QUỖNH XÁ

## Đồn sức về đích nông thôn mới

(Xem trang 2)